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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําปพุทธศกัราช 2566 

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. 

ณ หองประชุมอาคารสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 
ผูมาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ชื่อ-สกุล 

1 นายเจือ ชอบใจ ประธานสภา อบต.บัวทอง เจือ ชอบใจ 

2 นางสมจิต ทินนะรัมย รองประธานสภา สมจิต ทินนะรัมย 

3 นางแกว รินณะรา สมาชิกสภา หมูที่ 2  แกว รินณะรา 

4 นายบุญเชิด กึงรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 3 บุญเชิด กึงรัมย 

5 นายจักรพันธ จะชานรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 5  จักรพันธ จะชานรัมย 

6 นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมูที่ 6  บุญเกิด เมืองสันเทียะ 

7 นางสาวถวิล จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 7  ถวิล จะริบรัมย 

8 นายเสมือน จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 8  เสมือน จะริบรัมย 

9 นายเจริญสุข ชาวสวน สมาชิกสภา หมูที่ 9  เจริญสุข ชาวสวน 

10 นายชุมพล ลายพยัคฆ สมาชิกสภา หมูที่ 10  ชุมพล ลายพยัคฆ 

11 นายสมพาน เลือกรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 11  สมพาน เลือกรัมย 

12 นางสาวณริศรา ปญญา สมาชิกสภา หมูที่ 12  ณริศรา ปญญา 

13 นายทรงยศ ตาแสง สมาชิกสภา หมูที่ 13 ทรงยศ ตาแสง 

14 นายสรวิช นิสสัยดี สมาชิกสภา หมูที่ 14  สรวิช นิสสัยดี 

15 นายธงพล จากรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 15  ธงพล จากรัมย 

16 นางปยะดา ธณเตชทัต เลขานุการสภา ปยะดา ธณเตชทัต 

 
/ผูเขารวม... 
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ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายธนวัฒน จากธนรัมย นายก อบต.บัวทอง ธนวัฒน จากธนรัมย 

2 นายปยะ เจียรัมย รองนายก อบต.บัวทอง ปยะ เจียรัมย 

3 นายประจวบ ชอบใจ รองนายก อบต.บัวทอง ประจวบ ชอบใจ 

4 นายสุธี ใหญเลิศ เลขานุการนายก อบต.บัวทอง สุธ ี ใหญเลิศ 

5 นายสมพร  ดีดวยชาติ ผูอํานวยการกองชาง สมพร  ดีดวยชาติ 

6 นางดุสิตา ชื่นชุมแสง ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม ดุสิตา ชื่นชุมแสง 

7 นางสาวกนกอร โสภณ หัวหนาสํานักปลัด (เจาหนาที่สภา) กนกอร โสภณ 

8 นางสาวปรียานุช พัฒนชัย นักจัดการงานทั่วไป (เจาหนาทีส่ภา) ปรียานุช พัฒนชัย 

9 นางสาวสุดารัตน พาคํา เจาพนักงานธุรการปฏบิัติงาน สุดารัตน พาคํา 

10 นางอุบล ดียิ่ง เจาพนักงานการเงินและบัญช ี อุบล ดียิ่ง 

11 นางสาวพดาวรรณ เจียรัมย ผูชวยนักวิชาการศึกษา พดาวรรณ เจียรัมย 

12 นางสาวอภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข  อภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

13 นางสาวน้ําผึ้ง ขยันชุมนุม ผูชวยนักพัฒนาชุมชน น้ําผึ้ง ขยันชุมนุม 

14 นางสาวอติกานต มโนบาล พนักงานจางทั่วไป อติกานต มโนบาล 

15 นางบุษราภรณ เจิงรัมย พนักงานจางทั่วไป บุษราภรณ เจิงรัมย  

16 นางสาวเดนนภา เจริญรัมย พนักงานจางทั่วไป เดนนภา เจริญรัมย  

17 นางสาวสิริกุล วรรณโกษิตย พนักงานจางทั่วไป สิริกุล วรรณโกษิตย  

18 นางสาวจุรีพร จากรัมย พนักงานจางทั่วไป จุรีพร จากรัมย 

ประชาชนผูเขารวมรับฟง 

1) นายชอย  จากรัมย  บานสะยา หมูที่ 3 ตําบลบัวทอง 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

เลขานุการสภา –  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน  การประชุม
ครั้งนี้เปนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖6 บัดนี้ ครบองค
ประชุมแลว ขอเชิญประธานสภาไดเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ตอไป 

         ประธานจุด ธปู เทียนบชูาพระรัตนตรัยเรียบรอยแลว ไดเปดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 

ประธานสภา -  1.1 แนะนําพนักงานสวนตําบล นายสมพร ดีดวยชาติ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
   โอนยายมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 

- 1.2 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 
2570 ฉบับแกไข ครั้งที่ 1/2567 
( ขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ    
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ) 

- เชิญหัวหนาสํานักปลัด ชี้แจงรายละเอียด  

นางสาวกนกอร โสภณ - (ชี้แจงรายละเอียดประกาศองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่น 
หัวหนาสํานักปลัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับแกไข ครั้งที่ 1/2567 ) 
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นางสาวกนกอร โสภณ –  
หัวหนาสํานักปลัด 

 

- 1.3 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน  
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่  12 ตุลาคม พ.ศ.2566        
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภา  
-  2.1 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 
-  2.2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่   
  23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 
-  ตามที่งานสภาไดสงเอกสารการประชุมสภาฯ ใหทานได ตรวจสอบลวงหนาแลวนั้น 
-  มีทานใดจะแกไขขอความใดในรายงานการประชุมดังกลาวหรือไม 
-  (ไมมีผูใดแกไขขอความใดหรือเห็นเปนอยางอื่น ) ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 และการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 

ที่ประชุม - ไมมีผูใดคัดคานหรือขอแกไขขอความใด มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 และรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 จํานวน 13 เสียง  
งดออกเสียง 2 เสียง  
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ระเบียบวาระที ่ ๓  เรื่อง ญัตติเสนอพิจารณา 

ประธานสภา - 3.1 ญัตติพิจารณาอนุมัติการตั้งจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส ตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2558 
- เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ไดแถลงญัตติ  

นายก อบต. - เรียน  ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ไดรับคําขอขึ้น
ทะเบียนรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 1 ราย 

 หลักการ 
(1) จากการการตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวา ผูยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหราย

ดังกลาวเปนผูปวยเอดสจริง โดยตรวจสอบจากหนังสือรับรองแพทยจากโรงพยาบาลบุรีรัมย  ลง
วันที่  4  เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 รับรองโดย แพทยหญิงภาวินี วงศประสิทธิ์  เปนแพทย
ผูตรวจรับรองผล  

 (2) ไดดําเนินการออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับเงินสงเคราะห เมื่อ
วันที่ 11 เดือนตุลาคม 2566 ผลปรากฏวาไดพักอาศัยอยูบานพี่สาว มีอาชีพรับจางทั่วไป 
รายไดไมแนนอน มีคาใชจายในการเดินทางไปรับการักษาที่โรงพยาบาลเปนประจํา รายไดไม
เพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอยแลว 
คุณสมบัติสมควรไดรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส เดือนละ 500 บาท  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕5๘) 

      เหตุผล 
เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง มีความเห็นชอบอนุมัติใหจายเกินกวา

ที่กําหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อการบรรเทาความเดือดรอนของผูที่ประสงครับ
เงินสงเคราะหผูปวยเอดส เพิ่มเปนเดือนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2566 เปนตนไป  

ระเบียบ/กฎหมาย 
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ

ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕5๘  สวนที่ 2 ผูปวยเอดส  
ขอ 10 เมื่อมีผูปวยเอดสมายื่นคําขอรับการสงเคราะหตามขอ 9 ใหพนักงาน

ทองถิ่นมีหนาที่ออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติ
สมควรจะไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยใหนําความในขอ 7 มาประกอบการพิจารณา
จัดลําดับดวยและใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูปวยเอดสที่มีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
เสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ โดยจายจาก
ขอบัญญัติแผนงบกลาง งานงบกลาง ขอ 3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    
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                                                                                                                                              (3) ลงชื่อ.............................. 
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นายก อบต. - ขอ ๑๘ การจายเงินตามขอ ๑๖ ใหจายไดในอัตราดังนี้ 
       (1) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
       (๒) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนดตาม (๑) ให

สามารถที่จะกระทําได ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท 
โดย ใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  นั้น 

ดังนั้น  นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง จึงเรียนเสนอญัตติเพื่อขอใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบัวทอง ไดอนุมัติใหจายเกินกวาที่กําหนดไดอีก 500 บาท ในกรณีดังกลาวขางตน  

ประธานสภา - ใหที่ประชุม ไดอภิปรายกอนลงมติอนุมัติ  
- (ไมมีผูใดอภิปราย) ขอมติอนุมัติใหตั้งจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส ตามขอ 18 (2) 

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2558  

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติใหตั้งจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส ตามขอ 18 (2) ของระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2558 จํานวน 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

ประธานสภา  - 3.2 ญัตติขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 ฉบับเพิ่มเติม    
ครั้งท่ี 1/2567 
( ขอ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ) 

- เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ไดแถลงญัตติ 

นายก อบต. - เรียน  ทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 

เพื่อแกไขปญหาหรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากภัยแลงและน้ําทวม  
องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง จึงเห็นควรดําเนินการขุดลอกหนองตาอิน หมูที่ 2  บานไผ  และ
เปนไปตามนโยบายเรงดวนในดานความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกที่สอดคลองกับสภาวะโลก การ
เกิดปรากฏการณเอลนีโญ (EL Nino) รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแกไขปญหาภัยพิบัติเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการปองกัน
และแกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 หลักการ 
เนื่องจากหนองตาอิน   ตั้งอยูบริเวณบานไผ หมูที่ 2 ตําบลบัวทอง อําเภอเมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย ไดตื้นเขินทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําได ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองทําการขุดลอก
หนองตาอิน ความกวางที่จะทําการขุดลอก ขนาดกวาง 34 เมตร ยาว 70 เมตร เพื่อเปนการแกไข
ปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลบัวทองไมมี
งบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการ จึงเห็นควรดําเนินการขุดลอกหนองตาอิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน 
พ.ศ.2547 



ตรวจแลว (1) ลงชื่อ.............................. 

(2) ลงชื่อ.............................. 

                                                                                                                                              (3) ลงชื่อ.............................. 
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นายก อบต. -   เหตุผล 
เพื่อแกไขปญหาหรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากภัยแลงและน้ําทวม 

และการเกิดปรากฏการณเอลนีโญ (EL Nino)  จึงมีความจําเปนตองขอความเห็นชอบเพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โครงการขุดลอกหนองตาอิน บานไผ หมูที่ 2 อําเภอเมือง
บุรีรัมย จังหวดับุรีรัมย   

ระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่ เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และเมื่อ
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว 

เพื่อใหการแกไขปญหาดังกลาวขางตนเปนไปดวยความรอบครอบ เพื่อประโยชนตอ
ประชาชนโดยรวม จึงขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เพิ่มแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โครงการขุดลอกหนองตาอิน บานไผ หมูที่ 2 ตําบลบัวทอง อําเภอ
เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  

 

 



ตรวจแลว (1) ลงชื่อ.............................. 

(2) ลงชื่อ.............................. 
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ประธานสภา  - ใหที่ประชุม ไดอภิปรายกอนลงมติอนุมัติ  
- (ไมมีผูใดอภิปราย) ขอมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 ฉบับเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 1/2567 

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570           
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2567 จํานวน 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 ประธานสภา - 3.3 ญัตติขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 

( ขอ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ) 

- เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ไดแถลงญัตติ 

นายก อบต. - เรียน  ทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง  มีความประสงคเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2566-2570)  เพื่อใหเปนไปตามนโยบายเรงดวนในดานความมั่นคงทั้งภายในและภายนอก
ที่สอดคลองกับสภาวะโลก การเกิดปรากฏการณเอลนีโญ (EL Nino) รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
และแก ไขปญหาภั ยพิบั ติ เพื่ อช วย เหลื อประชาชนอย างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  

หลักการ 
 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  ดังนี้ 

 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ตามขอ 22/2 
 เดิม - โครงการขุดลอกหนองละลม หมูที่ 5 บานรุนตะวันออก ระยะ 300  เมตร   

          งบประมาณ  500,000 บาท ดําเนินการในป พ.ศ. 2566  
ใหม - โครงการขุดลอกหนองละลม หมูที่ 5 บานรุนตะวันออก ปริมาณงาน ขนาด 

          ปากสระกวาง  90 เมตร  ยาว  255 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.90 เมตร หรือพ้ืนที่ดินขุด            
ไมนอยกวา 19,035 ตารางเมตร   

 งบประมาณ 4,069,800 บาท ดําเนินการในป พ.ศ.2567 
เหตุผล 

  เพื่อใหเปนไปตามนโยบายเรงดวนในดานความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกที่สอดคลอง
กับสภาวะโลก การเกิดปรากฏการณเอลนีโญ   (EL Nino)   รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแกไข
ปญหาภัยพิบัติเพื่อชวยเหลือประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมี
นโยบายในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย จึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)   
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นายก อบต. -    ระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่ เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และเมื่อ
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว 

  ดังนั้น  จึงเรียนเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น        
(พ.ศ.2566 - 2570) 
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ประธานสภา  - ใหที่ประชุม ไดอภิปรายกอนลงมติ  
- (ไมมีผูใดอภิปราย) ขอมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570            

ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 

ที่ประชุม  – มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  
 1/2567 จํานวน 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15 – 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

นางปยะดา ธณเตชทัต - ชี้แจงรายละเอียดรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป       
ปลัด อบต.  งบประมาณ พ.ศ. 2566 

1) สรุปผลการติดตามฯ แผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 
2) รายงานการรับ-จายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3) รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
4) รายงานผลการดําเนินงานสํานักปลัดปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
5) รายงานผลการดําเนินงานกองคลังปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
6) รายงานผลการดําเนินงานกองสวัสดิการสังคมปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7) รายงานผลการดําเนินงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมปงบฯ พ.ศ. 2566 
8) รายงานผลการดําเนินงานกองชางปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
9) รายงานผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทองป งบฯ 2566 
10) รายงานผลการดําเนินงาน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนวยบริการ

การแพทยฉุกเฉิน (1669) ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
11) รายงานผลการดําเนินงาน ดานกิจการประปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ที่ประชุม   – รับทราบ ไมมีผูใดสอบถามหรือมีขอสังเกตุหรือขอเสนอแนะใดๆ 

นางสาวณริศรา ปญญา - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวณริศรา ปญญา สมาชิกสภา หมูที่ 12 ขอขอบคุณฝาย
สมาชิกสภา หมูท่ี 12   บริหารที่ไดพัฒนาและดําเนินโครงการตางๆในรอบปงบประมาณที่ผานมา 

- ในปงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเสนอใหจัดโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษาดูงาน
ใหแกสมาชิกสภา เพือ่นําความรูที่ไดมาพัฒนาตําบลของเรา 

- ขอใหองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
สําหรับการฝกซอม เพื่อการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด บัวทองเกมส ครั้งที่ 2 นี้ 
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นางสาวถวิล จะริบรัมย - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวถวิล จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 7 จากรายงานผลการ
สมาชิกสภา หมูท่ี 7  ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา เห็นไดชัดเจนวาภายในตําบลบัวทองมีการพัฒนามากขึ้น เกิด 

   การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เชน โรงจอดรถ ,หองประชุมอาคารสภา ,ระบบไฟฟา
สองสวางพลังงานแสงอาทิตย ,ถนนหนทาง เปนตน และหวังวาจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีก 

- สอบถามความคืบหนาในการดําเนินงานเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูพืชสมุนไพรและระบบ
นิเวศนตําบลบัวทอง และจะขอรับงบประมาณจากจังหวัดเพิ่มเติมไดหรือไม 

 

นายสรวิช นิสสัยด ี - เรียนประธานสภา กระผมนายสรวิช นิสสัยดี สมาชิกสภา หมูที่ 14 ขอขอบคุณฝาย 

สมาชิกสภา หมูท่ี 14  บริหารที่ไดจัดทําแผนงานโครงการตางๆเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการวางทอระบายน้ําลําสาขาไปบานรวมโชค ทําใหการระบายน้ํา
ดีกวาปที่ผานมา หรืออาจเปนเพราะปนี้ปริมาณน้ํานอยกวาปที่แลว และชาวบานไดเสนอ
ใหเรงทําประตูก้ัน เพื่อใหตําบลบัวทองมีแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณมากขึ้น 

- ขอติดตามเรื่องรองทุกข ถนนสายทางเขาหมูบานสุขสวัสดิ์ ขางโรงเรียนบานตะเคียน มี
สภาพเปนหลุมเปนบอ มีแผนดําเนินงานอยางไร 

- ขอใหองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สนับสนุนอุปกรณกีฬาสําหรับการฝกซอม เพื่อการ
แขงขันกีฬาบัวทองเกมสในปนี้ 

- เสนอใหมีโครงการฝกอบรมใหความรูและการศึกษาดูงานใหแกสมาชิกสภา เพื่อนําความรู
ที่ไดมาปรับใชกับตําบลเรา  

นายชุมพล ลายพยัคฆ  - เรียนประธานสภา กระผมนายชุมพล ลายพยัคฆ สมาชิกสภา หมูที่ 10 ขอเสนอโครงการ
สมาชิกสภา หมูท่ี 10  กอสรางถนนสายทางเชื่อมตําบลกลันทา ระยะทางประมาณ 500 เมตร ปจจุบันมี 
   ชาวบานใชเสนทางนี้สัญจรไปมา เดินทางลําบาก 

- แจงทอประปาหมูบานแตก บริเวณสามแยกบานศรีอุดม 

นางแกว รินณะรา  - เรียนประธานสภา ดิฉันนางแกว รินณะรา สมาชิกสภา หมูที่ 2 ขอขอบคุณฝายบริหาร
สมาชิกสภา หมูท่ี 2  และรองประธานสภา ที่ไดรวมงานและใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกในงานกฐิน 

   ณ วัดหนองบัวทอง  

- ขอบคุณคณะผูบริหารที่มีโครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางดวยพลังงานแสงอาทิตย 
เนื่องจากวัดหนองบัวทองไดจัดงานปริวาสกรรม และชาวบานไดรับความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยมากขึ้น ไมตองขอกําลังพลเพื่อการรักษาความปลอดภัยอีก  

- โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณศาลากลางหมูบาน ชวยลดปญหาน้ําทวมขังไดมาก 
ขอขอบคุณในทุกๆโครงการที่ชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

- ขอเชิญชวนทุกทานรวมงานวันลอยกระทงที่ชาวบานรวมกันจัดขึ้น 
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นายบุญเชิด กึงรัมย  - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเชิด กึงรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 3 ขอบคุณฝายบริหารที่
สมาชิกสภา หมูท่ี 3  ไดดําเนินโครงการขุดลอกหนองไดเวียน 

- ของบประมาณเพื่อดําเนินการกอสรางถนนสายทางเชื่อมระหวางหมูบานสะยาและบานรุน
ตะวันออก นักเรียนใชสัญจรไปมาลําบากมาก 

นายสมพาน เลือกรัมย  - เรียนประธานสภา กระผมนายสมพาน เลือกรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 11 ขอติดตาม  
สมาชิกสภา หมูท่ี 11  โครงการกอสรางถนนดินผิวจราจรหินคลุกฝงทิศตะวันออกของหมูบาน  

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานนางหวน สมรื่น ที่ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 2567 จะเริ่มดําเนินการเมื่อไหร 
 

นายจักรพันธ จะชานรัมย  - เรียนประธานสภา กระผมนายจักรพันธ จะชานรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 5 สอบถามความ

สมาชิกสภา หมูท่ี 5  คืบหนาเกี่ยวกับระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5  

นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ – เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมูที่ 6 ขอให  
สมาชิกสภา หมูท่ี 6  ตรวจสอบโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมจากถนนทางหลวง 

   ชนบทไปบานศรีอุดม ถนนแคบ ไมมีไหลทางทําใหดินทรุดตัวลงเรื่อยๆ  

- การจายเงินตอบแทนใหแก อปพร. ที่คอยอํานวยความสะดวกในงานประเพณีตางๆ 
ขอใหกําหนดรายละเอียดและแจงใหประชาชนทราบ  

- โครงการขุดลอกรองระบายน้ําสายบานกันตงไปบานหนองสรวง น้ําไมระบาย อุดตัน ทํา
ใหเกิดน้ําเนาเสีย และมีสัตวเลื้อยคลาน ขอใหแกไขดวย 

- ขอบคุณที่ดําเนินโครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีต ทําใหถนน
กวางขวางมากขึ้น การสัญจรสะดวกขึ้น ชาวบานฝากชื่นชมมา 

นายเสมือน จะริบรัมย   - เรียนประธานสภา กระผมนายเสมือน จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 8 ขอขอบคุณฝาย
สมาชิกสภา หมูท่ี 8   บริหารที่ไดดําเนินการกอสรางถนนสายทางจากที่นานางฉลวย เชิญรัมย ไปที่นานางทอน  
    ทินปราณ ี 

- ขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนาลําหวย และถนนดินผิวจราจรหินคลุก เพื่อใหชาวบานใช
ประโยชนในการสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

นายเจริญสุข ชาวสวน - เรียนประธานสภา กระผมนายเจริญสุข ชาวสวน สมาชิกสภา หมูที่ 9 ขอขอบคุณในการ
สมาชิกสภา หมูท่ี 9  ดําเนินการกอสรางรองระบายน้ําสายทางเชื่อมจากถนนทางหลวงชนบทไปศาลากลาง 

   หมูบาน ทําใหน้ําทวมขังนอยลง กวางขวางมากข้ึน  

- โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางดวยพลังงานแสงอาทิตยของบานหนองเพชรสวางทุกจุด  

- คุณภาพน้ําประปาหมูบาน บางจุดตกตะกอน และคัน 

- ของเพิ่มเติมถนนสายทางจากที่นานายพินิจ เสาทอง ถึงที่นานายไพรัตน ลุนพงษ เปน
ถนนดินลูกรังหรือถนนดินผิวจราจรหินคลุกก็ได 
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 นางสมจิต ทินนะรัมย  - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสมจิต ทินนะรัมย รองประธานสภา ขอหารือเกี่ยวกับการ
รองประธานสภา   จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด บัวทองเกมส ครั้งที่ 2 ในวันเปดการแขงขันขอให       

 - สมาชิกสภาทุกทานแตงกายในรูปแบบเดียวกัน สําหรับการจัดหาอุปกรณกีฬาเพื่อใชใน
การฝกซอมของบานตะเคียนไดจัดหาไวใหเรียบรอยแลว  

- ขอขอบคุณท่ีไดจัดทําโครงการทุกๆโครงการในปงบประมาณท่ีผานมา  

- บานตะเคียนขอเพ่ิมเติมโครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางดวยพลังงานแสงอาทิตย สายทาง
ไปบานรุนตะวันออก 

- ขอขอบคุณเจาหนาที่ไดเขารวมกิจกรรมถวายกองกฐินใหกับวัดตางๆในพื้นที ่

 นางปยะดา ธณเตชทัต - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ขอชี้แจงระเบียบ
ปลัด อบต./เลขานุการสภา  การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด บัวทองเกมส ครั้งที่ 2  
   (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

- โครงการฝกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล หลักสูตร 30 ชั่วโมง ซึ่งผูปกครองและครูรับทราบ
วา ในเวลา 16.00 – 17.00 น. นักเรียนแตละแหงมาฝกซอมกีฬาที่สนามกีฬากลาง
องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง แตนักเรียนโรงเรียนบานหนองเพชรมีจํานวน 8 คน   
ไมมีรถรับ-สง จึงไมไดเขารวมโครงการ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะหทานสมาชิกสภา  
หมูที่ 9 ประสานผูปกครองในการหมุนเวียนกัน รับ – สงเด็กนักเรียนเพื่อไมใหเด็กขาด
โอกาสในการพัฒนาทักษะการเลนฟุตบอล 

- โครงการสงเสริมพัฒนาความรูและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา และผูนําชุมชนอื่นๆ ตั้งงบประมาณไว 50,000 บาท สามารถใช
งบประมาณสวนนี้เพื่อการพัฒนาทักษะองคความรู หรืออาจจะเขารับการฝกอบรมที่
หนวยงานของรัฐจัดขึ้น โดยปกติจะมคีาลงทะเบียนประมาณทานละ 4,900 บาท ซึ่งจะ
ชวยประหยัดงบประมาณ  

นายสมพร ดีดวยชาติ - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง –ขอชี้แจงเพิ่มเติม
ผูอํานวยการกองชาง  แนวทางการเสนอขอโครงการ โดยโครงการนั้นๆไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นหรือไม  
   กรณีท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเสนอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ินกอน 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567 คาดวาจะไดรับการอนุมัติ
ประมาณกลางเดือนเมษายน 2567  

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568 บุคลากรกองชางจะออกสํารวจ
พื้นที่ในปงบประมาณ 2567 

- ปญหาน้ําประปาหมูบานขุน อาจจะเกิดจากปญหาระบบไฟฟาชํารุด 
- การแจงซอมโคมไฟฟาสาธารณะ เมื่อไดรับคํารองแลว เจาหนาที่จะดําเนินการให

ตามลําดับใบแจงซอม  
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นางดุสิตา ชื่นชุมแสง - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ขอนําเสนอกระเชา
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   ของขวัญปใหม ซึ่งกระเชาจะประกอบดวยผลิตภัณฑชุมชนตําบลบัวทอง 

นายประจวบ ชอบใจ - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง การดําเนินการ         
รองนายก อบต.   ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ ,ประปาหมูบาน เมื่อไดรับคํารองแลว จะดําเนินการใหตาม 

ลําดับ 

- แผนการซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ จะออกซอมสัปดาหละ 2 วัน เปาหมาย
ดําเนินการวันละ 5 จุด เนื่องจากเจาหนาที่ไฟฟาตองออกชวยงานประปาดวย  

- ฝากทุกทานชวยกันดูแลรักษาระบบบริการสาธารณะ โคมไฟฟาสองสวางดวยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย จุดไหนชํารุดขอใหแจงดวย 

- คณะผูบริหารจะจัดงานปใหมในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เชิญทุกทานเขารวมกิจกรรม 

- ขอบคุณทุกทานที่ใหกําลังใจฝายบริหาร 

ประธานสภา  - การเสนอโครงการไมจํากัดเฉพาะโครงการกอสรางระบบสาธารณูปการเทานั้น ทาน
สมาชิกสภาสามารถเสนอขอโครงการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ตามความ
ประสงคก็ได 

นายก อบต. - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง โครงการกอสราง
ถนนดินผิวจราจรหินคลุกที่ยังไมไดดําเนินการในปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
งบประมาณไมเพียงพอ ปงบประมาณนี้วางแผนงานไววาตองปรับเกรดถนนที่ชํารุด
เสียหายจากการเก็บขนผลผลิตทางการเกษตรใหเรียบรอยกอนดําเนินการกอสราง 

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานสะยา ไปบานรุนตะวันออกได
เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปเรียบรอยแลว คาดวาปนี้จะไดรับการจัดสรร
งบประมาณ  

-  โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล บานรุนตะวันออก หมูที่ 5 บรรจุไวในขอบัญญัติ
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2567 แลว  

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองสรวงไมมีไหลทางทําใหถนนแคบ แตโครงการอื่นๆมี
ไหลทาง 

- โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบานหนองสรวงไปบานกันตง 
จะออกสํารวจพื้นที่อีกครั้ง หากไดรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากองคการบริหารสวนจังหวัด
บุรีรัมยอีกก็จะสามารถพัฒนาพื้นที่ไดอีก 

- ปญหาน้ําประปาบานหนองเพชรไมไดคุณภาพ จะแจงใหเจาหนาที่ตรวจสอบอีกครั้ง โดย
การเพ่ิมปริมาณคลอรีนเพื่อฆาเชื้อ ซึ่งปญหาอาจจะมาจากน้ําดิบเกิดการสะสมเชื้อโรค 
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นายก อบต.  - การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด บัวทองเกมส ครั้งที่ 2 ขอใหทานสมาชิกสภา หารือรวมกับกํานัน

หรือผูใหญบานในพื้นที่ของทาน เพื่อสรรหาเยาวชนเขารวมการแขงขันในครั้งนี้ ทั้งกีฬาฟุตบอล

และวอลเลยบอล ใหไดครบทั้ง 16 ทีม โดยองคการบริหารสวนตําบลบัวทองมีเงินสนับสนุนใหกับ

ทุกทีมๆละ 1,500 บาท 

ประธานสภา  - เมื่อไมมีทานใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ผมขอปดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา  ๑5.15 น. 
                                          
 

                 (ลงชื่อ)      ปรียานุช  พัฒนชัย          ผูบันทึกการประชุม 
(นางสาวปรียานุช  พัฒนชัย) 

เจาหนาที่งานสภา 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ปยะดา  ธณเตชทัต    ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นางปยะดา  ธณเตชทัต) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 
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